

อุทาหรณ์สอนครู



กรรมการลงนามตามคนอื่น

ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม
นิติกร ศรจ.สระแก้ว

กรรมการตรวจรับงานจ้าง ไม่ตรวจเอกสารใบเสนอราคา รายการประมาณราคาตามลำดับของงานที่จ้างให้ทำและปริมาณงาน รวมทั้งค่าวัสดุ ค่าแรง แล้วลงนามตรวจรับงานตามกรรมการคนอื่น ๆ ถือได้ว่ากระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

อุทาหรณ์ ประชาชนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบล ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานที่จ้าง ไม่เคยได้รับแจ้งคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ไม่เคยได้รับคำชี้แจงหรือแจ้งระเบียบต่างๆ ได้รับแจ้งแต่เพียงว่าขอรับรองให้เป็นกรรมการ กรรมการชุมชนไม่ต้องรับผิดชอบเพราะข้าราชการต้องรับผิดชอบ การตรวจงานจึงเดินดูตามหลังกรรมการคนอื่น ๆ เมื่อเห็นว่าการก่อสร้างเสร็จและใช้งานได้ และคนอื่น ๆ ก็ลงนามแล้ว จึงลงนามในเอกสารตรวจรับงานจ้าง พฤติกรรมของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเช่นนี้ศาลเห็นว่ากรรมการตรวจรับงานจ้างลงนามตรวจรับงานจ้างเพราะเห็นว่ากรรมการคนอื่น ๆ ลงนามแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าคณะกรรมการไม่ได้ตรวจงานก่อสร้างตามหน้าที่ของระเบียบ ซึ่งในฐานะเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างต้องตรวจเอกสารใบเสนอราคา รายการประมาณราคาตามลำดับของงานที่จ้างให้ทำและปริมาณงาน รวมทั้งค่าวัสดุ ค่าแรง เป็นลำดับ อีกทั้งในหมวดครุภัณฑ์ก็มีกำหนดปริมาณงานและการเสนอราคาชัดเจน หากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวก็จักเห็นได้โดยชัดเจน หากช่างงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาชีพช่างแต่อย่างใดไม่ และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แม้แบบรูป รายการละเอียด ผู้ไม่มีวิชาช่างไม่อาจเข้าใจได้โดยแจ่มแจ้งแต่อาจดูจากใบเสนอราคา ใบแจ้งปริมาณงานดังกล่าวได้ เมื่อตามพฤติการณ์แห่งคดีกรรมการไม่ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวกับงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบ จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งบุคคลเช่นกรรมการตรวจรับงานจ้างต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ แต่ก็หาได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจรับงานจ้างเช่นนั้นไม่ จึงทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากเทศบาลมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่จ้าง และแจ้งคำสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคำชี้แจงหรือแจ้งเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ แต่หาได้ทำเช่นนั้นไม่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจึงเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย จึงมีคำพิพากษาให้กรรมการตรวจรับงานจ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงร้อยละ ๕๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๕๗/๒๕๖๑)

อุทาหรณ์สอนครู ข้าราชการเมื่อได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หากไม่ปฏิบัติก็มีความผิดตามกฎหมาย และแม้ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นก็ต้องศึกษาหาความรู้ การอ้างว่าทำตามคนอื่นไม่อาจพ้นความรับผิดชอบได้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕